

# Tờ Thông Tin Bộ Luật Thực Phẩm #34

Những điều quý vị nên biết về Bộ Luật này

WWW.HEALTHOREGON.ORG/  
FOODSAFETY

## Hoạt Động Tích Hợp của Xe Bán Đồ Ăn Lưu Động

**OAR 333-162-0020,**

### CÁC YÊU CẦU CHUNG

Bất kể OAR 333-150-0000 Mục 5-305.11 (D) cùng các tiêu mục (a) và (b) của mục này, mọi hoạt động và trang thiết bị sẽ là một phần không thể thiếu của xe bán đồ ăn lưu động.

**OAR 333-150-0000,**

### CHƯƠNG 5-305.11

#### Các Yêu Cầu về Hệ Thống Nước.

(C) Tất cả xe bán đồ ăn lưu động đều phải được thiết kế tích hợp thùng chứa nước uống được và nước thải trên xe. Xe bán đồ ăn lưu động có thể kết nối với nước và cống ngầm nếu có sẵn tại địa điểm vận hành, tuy nhiên, các thùng chứa nước phải luôn được kết nối với xe. Một xe bán thực phẩm lưu động có thể không kết nối được với hệ thống nước ngọt nếu xe không kết nối với hệ thống cống ngầm được phê duyệt. Một xe bán đồ ăn lưu động được cấp phép trước ngày 1 tháng 2 năm 2020, tức thời điểm mà các thùng chứa nước và hệ thống bơm liên quan đều bị loại bỏ từ trước, không bắt buộc phải lắp đặt lại hệ thống nước đó nếu xe được kết nối với một hệ thống nước và cống ngầm được phê duyệt. PF

(D) Các xe bán đồ ăn lưu động sử dụng thùng lưu trữ chứa nước uống được và nước thải không tích hợp với xe phải dừng việc sử dụng các thùng chứa nước này muộn nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. PF

#### LÝ DO SỨC KHỎE CÔNG CỘNG:

Trên toàn tiểu bang, đang có những thách thức về việc các vật dụng không tích hợp được đặt trên mặt đất xung quanh xe lưu động, tạo ra địa điểm trú ẩn cho các loài côn trùng và gặm nhấm. Trang thiết bị nằm ngoài xe có thể tăng nguy cơ nhiễm bẩn và làm dụng nhiệt độ thực phẩm.

Ngoài ra, các thùng chứa nước đặt ngoài xe đã trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng khi các xe để tràn nước thải và xử lý tại chỗ không đúng cách, gây nhiễm bẩn hệ thống thoát nước mưa và gây ô nhiễm sông hồ.

Điều khiến Oregon trở nên độc đáo là các xe bán đồ ăn lưu động được phép hoạt động mà không cần bếp thương mại cho thuê nếu sở y tế địa phương phê duyệt. Bếp thương mại cho thuê là một nhà bếp được cấp phép để rửa chén đĩa, bảo quản thực phẩm và chuẩn bị đồ ăn. Nếu người vận hành có thể chứng minh rằng họ có thể thực hiện tất cả công việc này một cách an toàn trong xe bán đồ ăn lưu động của mình, thì họ được phép hoạt động mà không cần có bếp thương mại cho thuê được cấp phép. Người vận hành phải đảm bảo rằng mọi vật dụng cần thiết được gắn hoặc nằm trong xe.

**“Tích hợp” có nghĩa là mọi vật dụng liên quan đến xe bán đồ ăn lưu động phải được gắn và an toàn về mặt vật lý. Hãy gọi cho thanh tra y tế địa phương trước khi quý vị gắn hoặc lưu trữ bất kỳ vật dụng nào ở ngoài xe**

Ví dụ về các vật dụng **không** được phép để ngoài xe là tủ lạnh, tủ đông và thùng chứa nước/nước thải.

Những điều này chưa từng được cho phép ở Oregon, nhưng những vi phạm này hiện đang được ưu tiên cao hơn. Điều này giúp các thanh tra có khả năng thực thi chúng trong tương lai.

Trường hợp ngoại lệ duy nhất là các xe lưu động Hạng 4 chỉ được phép có **một** thiết bị nấu ăn để ngoài xe. Vui lòng tham khảo [Tờ Thông Tin #20](#) để biết thêm thông tin.

Các ví dụ **tốt** vì mọi vật dụng đều nằm trong hoặc được gắn trong xe:



Các ví dụ **không tốt** vì xe để các vật dụng ra bên ngoài:

